



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกฎหมายและระเบียบ โทร. 618-2323 ต่อ 1027

ที่ กกร./ 29 วันที่ 24 มกราคม 2548

เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญประจำเดือนมกราคม 2548

๑) เรียน อปส. ผ่าน รปส. (นางอัจฉรา หักบำเรอ)

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ข่าวทำเนียบรัฐบาล) ซึ่งแจ้งเวียนไปยังกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ เผยแพร่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงต่าง ๆ ได้รับทราบเป็นประจำทุกวันอังคาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการประชุมของคณะรัฐมนตรี นั้น

กกร. ได้ตรวจสอบแล้ว มีมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ดังรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ ในการนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ กกร. จึงได้ตรวจสอบและรวบรวมนำเสนอเป็นประจำทุกเดือนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งเวียนให้ส่วนราชการในสังกัดทราบต่อไป

ที่ นร 0201/ว. 048.

[Signature]

๑) เรียน ผอ.สวท.,ผอ.สทท.,ผอ.สำนัก,ผอ.กชช และหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อโปรดทราบ

(นายจุมพล ชุ่มกมล)

ร.กกร.

0201/ว.
น/ส.
25 ม.ค. 48

[Signature]
(นายอภิรักษ์ สิตเดชา)
ร.ค.นท.
27 ม.ค. 2548

๓) เรียน คณก

ขอโปรดทราบมติและเวียนสืบ จ.ค.นท.น

[Signature]

ร.กกร.

24 ม.ค. 48.

๑) ดำเนินการตามเสนอ

(นางภัทริยา สุมะโน)

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ร.อ.นส.

25 ม.ค. 2548

ฝ่ายสารบรรณ	
รับที่	148
วันที่	27 ม.ค. 48
เวลา	14.30 น.

รปส. (นางอัจฉรา หักบำเรอ).....27.....

25 ม.ค. 2548

รปส. (นางภัทริยา สุมะโน).....022 (ร.).....

25 ม.ค. 2548

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญประจำเดือน มกราคม 2548

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
11 มกราคม 2548	การลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับสถานีวิทยุจีนระหว่างประเทศ	<p>คณะรัฐมนตรีรับทราบการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับสถานีวิทยุจีนระหว่างประเทศ โดยมอบให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ</p> <p>สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานว่า กรมประชาสัมพันธ์แจ้งว่าปัจจุบันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังไม่เคยมีความร่วมมือในกิจกรรมด้านวิทยุและโทรทัศน์ ดังนั้น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุจีนระหว่างประเทศ (China Radio International-CRI) ได้ร่วมจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุจีนระหว่างประเทศ โดยร่างบันทึกความเข้าใจ ดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อส่งเสริมให้กรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุจีนระหว่างประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีและต่อเนื่องเป็นประจำ ในด้านข้อสนเทศและวิทยุกระจายเสียงที่จะนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจและความร่วมมือของประชาชนทั้งสองประเทศ 2. มุ่งเน้นให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนรายการในสาขาข่าวและข้อสนเทศ รายการเพลง และวัฒนธรรม การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม การสัมมนา ทัศนศึกษาและการเยือนความร่วมมือด้านเทคโนโลยี และสาขาความร่วมมืออื่น ๆ ที่จะตกลงร่วมกันต่อไป <p>ทั้งนี้ มีการกำหนดการลงนามในต้นปี 2548 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ซึ่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ซึ่งความร่วมมือในลักษณะนี้เคยทำกับวิทยุ BBC ของอังกฤษ และ VOA ของสหรัฐอเมริกาแล้ว</p>

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญประจำเดือน มกราคม 2548

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
18 มกราคม 2548	การช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	<p>คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอแล้วมีมติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดให้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของทางราชการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท/ห้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับการขออนุญาตมี พกพา และใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตนเองในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยอาจกำหนดให้มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตมี พกพา และใช้อาวุธปืนเป็นกรณีเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. กำหนดให้กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท ผู้รับประกันภัยรับประกันภัยบุคคลและเครื่องจักรในงานก่อสร้างของทางราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอัตราปกติ โดยอาจจัดให้มีโครงการและมาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้วยก็ได้ 3. กำหนดให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจในพื้นที่ เพื่อรับผิดชอบและดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาต เก็บรักษา จำหน่าย และใช้วัตถุระเบิดเพื่อการระเบิดหินสำหรับการก่อสร้างในลักษณะ One Stop Service ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการขอและใช้วัตถุระเบิด เพื่อนำไปใช้ระเบิดหิน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนหินประเภทต่าง ๆ ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง รวมทั้งการกำหนดมาตรการเพื่อให้มีการนำวัตถุระเบิดไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญประจำเดือน มกราคม 2548

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
		<p>กรณีที่สามารถใช้วัสดุอื่นซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติใช้ทดแทนวัสดุสำหรับงานก่อสร้างของทางราชการได้ ให้พิจารณานำมาใช้ทดแทนได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยให้พิจารณาวัสดุทดแทนที่หาได้จากแหล่งในพื้นที่เป็นลำดับแรก และให้คิดราคาค่าวัสดุและค่าขนส่งในอัตราปกติ</p> <p>4. กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ พิจารณาขยายอายุสัญญาในงานก่อสร้างของทางราชการที่มีนิติสัมพันธ์หรือที่รอเซ็นสัญญาได้จำนวน 180 วัน และหากมีความจำเป็นต้องขยายอายุสัญญา เกินกว่า 180 วัน ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด มอบอำนาจเป็นผู้อนุมัติขยายอายุสัญญาสำหรับงานก่อสร้างใหม่และไม่อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา ฯ ให้พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ได้ประมาณการไว้เดิม</p> <p>5. ในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ควรกำหนดให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคากลางงานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ</p> <p>6. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวควรกำหนดให้ขออนุมัติเบิกจ่ายจากเงิน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น</p> <p>ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประชุมการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ใช้มาตรการดังกล่าวเป็นการเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส) ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ</p>

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญประจำเดือน มกราคม 2548

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
		<p>กระทรวงการคลังรายงานว่า</p> <p>1. จังหวัดยะลาแจ้งว่า ชมรมผู้รับเหมาก่อสร้าง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เสนอมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อทางราชการให้ความช่วยเหลือรวม 9 ประเด็น และจังหวัดยะลาได้เชิญผู้รับเหมาก่อสร้างที่ร่วมลงรายชื่อในหนังสือขอความช่วยเหลือฯ มาประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 ได้ข้อสรุปในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย การขออนุญาตซื้อและ พกพาอาวุธปืนและการจัดตั้งหน่วยรักษาความปลอดภัย การประกันภัยและการประกันวินาศภัย และการควบคุมรักษาวัตถุระเบิด ส่วนประเด็นที่เหลือจำนวน 5 ประเด็น ได้แก่ การขอให้ทางราชการขยายอายุสัญญา การขอให้ทางราชการชดเชยค่าความผันผวนของราคาวัสดุ (หิน) การขอเพิ่มค่าแรงและค่า Factor F การให้เพิ่มระยะเวลาดำเนินการของสัญญาที่จะดำเนินการ และการขอให้รัฐบาลยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล นั้น จังหวัดยะลาได้พิจารณาเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของจังหวัดฯ จึงขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการให้ส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือ</p> <p>2. กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นการขอความช่วยเหลือดังกล่าวเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือจึงได้เชิญผู้แทนสำนักงานประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทมาร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประชุมฯ พิจารณาได้ข้อสรุปและมีมติให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เป็นเจ้าของเรื่องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา</p>

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญประจำเดือน มกราคม 2548

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
		<p>3. สำหรับกรณีการขอให้รัฐบาลยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2547 นั้น กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร) ได้พิจารณาเห็นว่า การคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในปัจจุบัน หากผู้ประกอบการดำเนินกิจการแล้ว ไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อยจนทำให้มีผลประกอบการขาดทุนก็จะไม่มีภาระในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด อีกทั้งยังสามารถนำผลขาดทุนไปหักออกจากกำไรสุทธิในปีต่อ ๆ ไปได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี จึงไม่สมควรกำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้แต่อย่างใด นอกจากนี้ในการพิจารณา กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจำเป็นต้องเป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการกิจการเป็นการทั่วไป โดยไม่สามารถเลือกปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการกิจการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะได้</p>

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญประจำเดือน มกราคม 2548

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
18 มกราคม 2548	การออกกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น รัฐฎการ	<p>คณะรัฐมนตรีพิจารณาการออกกฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นรัฐฎการตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ แล้วมีมติดังนี้</p> <p>1. กรณีบุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้แก่ธนาคารหรือเอกชนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ธรรมชาติพิบัติภัย บุคคลธรรมดาไม่สามารถนำหลักฐานใบนำฝากหรือใบรับชั่วคราวของธนาคารหรือเอกชนไปเป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนภาษีได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากธรรมชาติพิบัติภัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงกำหนดให้บุคคลธรรมดาซึ่งบริจาคให้แก่ธนาคารหรือเอกชนสามารถหักลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกับการบริจาคให้แก่ส่วนราชการ อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันมิให้มีการรับบริจาคโดยไม่มีเจตนาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุธรรมชาติพิบัติภัยจริง จึงกำหนดให้เอกชนผู้รับบริจาคต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเท่านั้น และการบริจาคต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งกรมสรรพากรจะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เช่นเดียวกับกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบริจาคผ่านธนาคารหรือเอกชน ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งดำเนินงานในลักษณะเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคอย่างเปิดเผยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุธรรมชาติพิบัติภัยตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2547 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 หรือต้องนำเงินหรือทรัพย์สินที่รับบริจาคทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุธรรมชาติพิบัติภัยโดยตรง และต้องจัดส่งเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัญชีการรับเงินบริจาคซึ่งต้องแยกออกจากบัญชีการดำเนินงานตามปกติ สำเนาบัญชีแสดงรายการจ่ายค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุธรรมชาติพิบัติภัย สำเนารายชื่อผู้บริจาค และสำเนาใบนำฝากหรือใบรับเงินชั่วคราวที่ออกให้แก่ผู้บริจาคให้แก่กรมสรรพากร โดยให้จัดส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 และภายหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 หากยังมีเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคเหลืออยู่ให้ธนาคารหรือเอกชนนำส่งมอบให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลต่อไป</p> <p>2. การดำเนินงานสามารถกระทำได้โดยการออกกฎกระทรวงเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัฐฎการ</p>

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญประจำเดือน มกราคม 2548

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
18 มกราคม 2548	การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธรณีพิบัติ 6 จังหวัดภาคใต้	<p>คณะรัฐมนตรีพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติ 6 จังหวัดภาคใต้ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) ประธานคณะกรรมการอำนวยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้ เสนอแล้วมีมติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548 อีกจำนวน 720,283,758 บาท 2. อนุมัติหลักการการช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้ ตามที่สำนักงาน ก.พ. กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงาน กรณีธรณีพิบัติ ในลักษณะตราครุฑและเสี่ยงอันตราย หรือไม่น่าอภิรมย์ ได้รับเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนในวงเงิน 1,000 - 2,500 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2547 - 31 มีนาคม 2548 โดยมอบให้กระทรวงการคลัง และสำนักงาน ก.พ. ร่วมกันกำหนดระเบียบปฏิบัติ 2) ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้ปฏิบัติงาน กรณีธรณีพิบัติในลักษณะตราครุฑ มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติจากเงินงบกลาง โดยให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (1 เมษายน 2548) โดยมอบให้สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการต่อไป 3) ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงาน กรณีธรณีพิบัติ ในลักษณะตราครุฑ ได้รับวันลาพักผ่อนเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2548 เพิ่มเติม 10 วันทำการ และให้ได้รับเหรียญที่ระลึกประกาศเกียรติคุณ กับหนังสือชมเชยการปฏิบัติงาน โดยมอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการต่อไปแล้วแต่กรณี

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญประจำเดือน มกราคม 2548

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
		<p>ทั้งนี้ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการด้วย</p> <p>อนึ่ง ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ที่ถึงแก่ความตายในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากจะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เงินจากระเบียบกระทรวงการคลัง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เงินจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ. 2521 และระเบียบ บ.ท.ช. แล้ว หากหน่วยงานนั้น ๆ มีสวัสดิการ เช่น กองทัพเรือ ข้าราชการครู เป็นต้น ก็จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษดังกล่าวอีกด้วย</p> <p>3. อนุมัติในหลักการเรื่องหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและบุคคลในครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้ โดยให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เต็มตามจำนวน ตามอัตราที่สถานพยาบาลเรียกเก็บไม่ว่าจะเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชน จากงบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและ พนักงานของรัฐ โดยให้สถานพยาบาลที่ให้การรักษารับรองว่าเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาเนื่องจากได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ</p> <p>4. รับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้ซึ่งได้ประชุม เมื่อวันที่ 12 และ 17 มกราคม 2548 สรุปผลการประชุมดังนี้</p>

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญประจำเดือน มกราคม 2548

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
		<p>คณะกรรมการอำนวยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผนปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติรวมทั้ง มอบหมายให้สำนักงบประมาณกำหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ ภัยธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้</p>